



Ảnh: TTXVN

Cục Thuế Bình Thuận: Xả hội hoá công tác thuế

Nằm ở phía nam Trung bộ, Bình Thuận có diện tích đất tự nhiên hơn 781 nghìn ha và diện tích lãnh hải 52 nghìn km², với 10 đơn vị hành chính huyện, thị xã và thành phố Phan Thiết. Toàn tỉnh có 127 xã, phường, thị trấn, trong đó có 38 xã thuộc diện khó khăn, địa hình phức tạp, giao thông không thuận lợi. Dân số 1,2 triệu người, trong đó có gần 20% là đồng bằng dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp và nghề cá chiếm trên 80%.

 ANH VŨ

Những năm gần đây, do thời tiết bất thường, hạn hán, lũ lụt thường xuyên xảy ra, vùng đánh bắt hải sản ngày càng bị thu hẹp nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản xuất khẩu gặp phải không ít khó khăn. Vì vậy, thuế GTGT phát sinh rất thấp, từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu nộp ngân sách của địa phương. Năm bắt được khó khăn, nhiều năm nay, ngành thuế Bình Thuận đã quán triệt phương châm “năng nhặt chặt bị”, không ngừng phấn đấu, đoàn kết một lòng thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Là đơn vị tiên phong trong ngành thực hiện tốt công tác xã hội hoá về thuế, từng bước nâng cao sự hiểu biết về chính sách pháp luật thuế trong nhân dân bằng nhiều

hình thức đa dạng, phong phú, trong đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) được quan tâm hàng đầu. Đến nay, Cục Thuế đã xây dựng được trang Web riêng. Hàng tháng, Phòng Tuyên truyền luôn chủ động kết hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình Bình Thuận phát hành hàng trăm nghìn ấn phẩm, áp phích, tuyên truyền; tổ chức hàng chục buổi tọa đàm với hàng ngàn lượt người tham dự. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế, đồng thời xây dựng mối quan hệ đồng hành giữa cơ quan thuế và người nộp thuế (NNT) trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ NNT cũng được triển khai bằng

nhiều hình thức phong phú, trao đổi thông tin trực tiếp và qua thư điện tử, điện thoại, trả lời bằng văn bản. Qua khảo sát mức độ hài lòng đối với công tác hỗ trợ đã cho kết quả, trên 95% NNT hài lòng với dịch vụ hỗ trợ của cơ quan Thuế.

Phát huy thành tích đã đạt được, ngành thuế Bình Thuận đã tích cực thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế. Vì vậy, trước khi Luật Quản lý thuế (QLT) ra đời, Bình Thuận là tỉnh được chọn làm thí điểm tự tính, tự khai, tự nộp thuế (TKTN), cũng là đơn vị đầu tiên đề xuất phương án đặt bộ phận 1 cửa tại Phòng Tuyên truyền- Hỗ trợ và được toàn ngành áp dụng. Đến nay, ở các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh đã chấm dứt tình trạng NNT khi giao dịch với cơ quan thuế phải qua nhiều bộ phận khác nhau hoặc đi lại nhiều lần, nên đã rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giảm chi phí tuân thủ cho NNT và chi phí hành chính của cơ quan.

Để chủ động trong công việc, Cục Thuế Bình Thuận cũng là đơn vị điển hình trong việc ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý thuế, triển khai phần mềm CNTT cấp cục, chi cục, đồng thời viết thêm các ứng dụng quản lý hộ cá thể, thuế nhà đất... tổ chức cho tất cả các doanh nghiệp sử dụng công nghệ mã vạch 2 chiều vào việc nhập tờ khai thuế theo cơ chế quản lý thuế mới. Đến nay, kết quả kê khai thuế của doanh nghiệp đã đi vào nề nếp, số doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế giảm, số tờ khai thuế sai sót cũng chiếm tỷ trọng thấp. Dự kiến đến cuối năm 2010, toàn ngành thuế Bình Thuận sẽ áp dụng toàn bộ các khâu quản lý thuế theo chương trình ISO-9001.

Cục Thuế Bình Thuận luôn tổ chức thực hiện tốt quy trình quản lý thuế, đề ra các biện pháp kiểm tra, tiến hành phân tích dựa trên cơ sở dữ liệu đánh giá mức độ rủi ro để tiến hành thanh tra, kiểm tra

Hội thao - Hội diễn văn nghệ ngành thuế khu vực I



Chào mừng 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính (28/08/1945-28/08/2010), từ ngày 19/05/2010 đến 21/05/2010 tại Thái Nguyên đã diễn ra hội thao, hội diễn văn nghệ ngành thuế khu vực I. Tham dự có các Cục Thuế Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Hội diễn văn nghệ có 24 tiết mục gồm các thể loại đơn ca, song ca, hợp ca, múa... Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức đã trao giải A cho tiết mục hát múa “ATK nhớ mãi ơn Người” do đoàn nghệ thuật Cục Thuế Thái Nguyên biểu diễn, tiết mục “Tình yêu Lạng Sơn” của đoàn Cục Thuế Lạng Sơn và tiết mục “Mùa vàng” của đoàn Cục Thuế Yên Bái.

Hoạt động thể thao có 3 nội dung chính là thi đấu cầu lông, bóng bàn và quần vợt, với tổng số 262 trận đấu, được tổ chức thi đấu trong 3 ngày. Kết quả thi đấu như sau: ở môn cầu lông, giải nhất là đoàn Cục Thuế Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Cao Bằng. Môn thi đấu bóng bàn, đứng đầu là đoàn Cục Thuế Thái Nguyên, Hoà Bình, Lạng Sơn, Yên Bái và Cao Bằng. Môn thi đấu tennis, giải nhất thuộc về đoàn Lạng Sơn và Yên Bái. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn vận động viên, diễn viên Cục Thuế Lạng Sơn, giải nhì cho đoàn Cục Thuế Hoà Bình.

Hội thao, hội diễn văn nghệ và thi đấu thể thao ngành thuế khu vực I năm 2010 cũng là dịp giao lưu văn hóa giữa các Cục Thuế trong khu vực với tỉnh Thái Nguyên, qua đó đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tin, ảnh Diệp Châu

đúng đối tượng gian lận về thuế một cách có hiệu quả. Qua đó, phát hiện kịp thời những bất hợp lý trong kê khai thuế, vừa xử lý, chấn chỉnh các sai sót của doanh nghiệp, vừa thống nhất thu ngân sách. Công tác quản lý nợ thuế được tập trung rà soát, đối chiếu để xác định cụ thể số nợ của cơ sở kinh doanh. Từ đó, đưa ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý nợ thuế vào vận hành có hiệu quả. Vì vậy, tình trạng nợ thuế tại Bình Thuận những năm qua đều giảm mạnh. Riêng cuối năm 2008 nợ thuế chỉ bằng 3,2% so với tổng thu NSNN, nếu loại trừ nợ khó thu và nợ chờ xử lý thì nợ thông thường trên toàn địa bàn chỉ chiếm khoảng 2% trên tổng thu NSNN, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ thuế bình quân chung trong toàn ngành.

Ngoài việc chú trọng đến việc khai thác các nguồn thu thì việc quản lý nguồn thu cũng rất quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng đến quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ NQD. Hàng năm, cơ quan thuế đã tiến hành điều tra, khảo sát 100% số hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh để đưa vào quản lý thuế. Theo đó, các đề án quản lý thuế lần lượt được nghiên cứu ban hành như: kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch... Cùng với đó, ngành luôn phát huy tinh thần lao động sáng tạo, áp dụng sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả trong công tác thuế. Trong đó, có nhiều sáng kiến được ghi nhận như: phần mềm quản lý thuế nhà đất, phần mềm đối chiếu tự động về thống kê hộ kinh doanh. Qua đó, quản lý sát

thực tế số hộ kinh doanh trên địa bàn, với số hộ quản lý năm 2009 tăng lên 30%, đạt hiệu quả rõ rệt so với năm trước.

Nhờ có nhiều sáng kiến và luôn chủ động trong việc áp dụng, cải tiến sáng kiến để mang lại hiệu quả cao trong công tác khai thác và quản lý nguồn thu, nên nhiều năm qua ngành thuế Bình Thuận liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN với số thu tăng bình quân hàng năm đạt 31%, đặc biệt năm 2006 tốc độ thu ngân sách đạt 14,2 lần so với năm 2001, năm 2009, tốc độ tăng thu so với năm 2006 đạt 226% và tăng 22,3 lần trong vòng 9 năm trở lại đây, tỷ lệ đóng viên bình quân hàng năm đạt trên 22% GDP. Số thu 4 tháng đầu năm 2010 đạt 2.168 tỷ đồng, đạt 38,66% dự toán năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ ■